

CHUỖI HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 CỦA TRƯỜNG TH & THCS HỒNG NAM

Hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam của ngành GD&ĐT TP Hưng Yên, vừa qua trường TH & THCS Hồng Nam đã phát động phong trào thi đua từ ngày 15/10/2022 đến toàn thể CB, GV và HS. Hơn một tháng các hoạt động đã được tổ chức thực hiện thành công tốt đẹp.

Hoạt động đầu tiên thu hút được sự tham gia của nhiều giáo viên nhà trường và các em học sinh là phong trào thao giảng. Với những tiết giảng được giáo viên chuẩn bị cẩn thận từ việc lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với đặc trưng của từng bài học, môn học đến việc khai thác kiến thức để trở nên sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh.





BÀI 63
LUYỆN TẬP

Tìm x



Giải KS. Bài 9 HÌNH CHỮ NHẬT (Tết)
3) Luyện tập
Bài 63 (Sắt/100)

ΔABC có
AE = EB, BF = FC
DG = GC, AH = HD
 $AC \perp BD$

KL: EFGH là hình chữ nhật
Minh chứng? Vì sao?

CH: Xét ΔABD có
AE = EB (KL) \Rightarrow EH là trung tuyến
AH = HD (KL) \Rightarrow EH // BD
CM: FG là trung tuyến của ΔBCD
 \Rightarrow FG // BD
 \Rightarrow EH // FG
Mặt khác $EH \perp BD$
 \Rightarrow EH \perp FG
 \Rightarrow EFGH là hình chữ nhật

ABC là hình chữ nhật
 $\Rightarrow \angle A = \angle B = 90^\circ$

Mặt khác $AC \perp BD$
 $\Rightarrow \angle AOC = \angle BOD = 90^\circ$



Cùng với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, hoạt động văn hóa, văn nghệ, là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các nhà trường. Không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết trong giáo viên, học sinh, hoạt động này còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đến với hội thi các chi đội đều chuẩn bị nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện sự công phu dàn dựng, trang phục bắt mắt và nội dung ca ngợi công ơn thầy cô.

Giải xuất sắc : Chi Đội 5B

Giải nhất: 8B, 9B , 5A, 1A

Giải nhì: 7A, 6A, 6B, 1B, 2B, 2A

Giải ba: 9 A, 8A, 3A, 4B,4A,4B



VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trích lời





Tiết mục văn nghệ của giáo viên tại buổi lễ













Thấm nhuần sâu sắc lời dạy “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” hoạt động tri ân thầy cô của học sinh, phụ huynh toàn trường diễn ra hết sức sôi nổi. Bằng niềm hứng thú say mê trong học tập của các em đã dâng lên thầy cô những bông hoa điểm 10 tươi thắm. Cùng với các con của mình, các bậc phụ huynh đã đưa đến trường TH &THCS Hồng Nam một không khí đặc biệt - không khí của ngày hội tri ân.









HS tham gia trải nghiệm tại Lăng Bác – Thiên đường bảo sơn. Qua hoạt động trải nghiệm thực tế này đã giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, giúp các em hiểu biết về cội nguồn. Giáo dục cho các em tính nhân văn hướng thiện, lòng yêu quê hương đất nước. Ý thức giữ gìn và bảo vệ các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước. Học tập và làm theo tập gương đạo đức Hồ Chí Minh.











Qua các hoạt động trên, các em học sinh được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng sống, phát huy những năng khiếu sở trường, sự năng động, sáng tạo của bản thân. Hơn nữa, còn bồi đắp cho các em những tình cảm tốt đẹp, biết yêu cuộc sống, yêu thích các môn học phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc, sống hòa đồng, cởi mở, thân thiện trong một "Mái nhà chung thân yêu".

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) của trường TH & THCS Hồng Nam đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn vang động trong tâm trí thầy và trò, đó sẽ là hành trang, là động lực để trường TH & THCS Hồng Nam vững tin vượt lên mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.